

อาหมัด

และ

ฮัมดี

บทเรียนที่ 1
อาหมัดและฮัมดี

*1

อาหมัดเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ดูเหมือนว่าเขามีความสุขกับงานที่ทำ เพียงแต่เขารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้าแผนก ซึ่งเป็นคนค่อนข้างมีทัศนคติต่ออาหมัดว่าคงไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทางแผนกของเขาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการที่ยากขึ้น หัวหน้าแผนกของอาหมัดก็มีท่าทีอยู่เสมอว่า ตนเท่านั้นที่จะได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานทั้งหมด

*2

อาหมัดคิดที่จะเปลี่ยนงานหลายครั้ง แต่โอกาสก็ไม่เอื้ออำนวยและการที่จะหางานทำที่ดีกว่านี้ก็นับเป็นเรื่องยากเช่นกัน ในขณะที่เดียวกันเงินเดือนของเขาก็นับว่าสูงกว่างานส่วนใหญ่ที่เปิดรับสมัครโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาหมัดจำต้องทำงานอยู่ในบริษัทแห่งนี้ต่อไป โดยคิดว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากเขาจำเป็นต้องหาเงินให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆอีกสามคน ซึ่งอาหมัดมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกๆของเขามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮัสซันบุตรชายคนโตที่กำลังเรียนอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

*3

ต่อมาด้วยสาเหตุบางประการเป็นผลให้การทำงานของอาหมัดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือมีชายคนหนึ่งชื่อฮัมดี เข้ามาทำงานในแผนกของเขา ฮัมดีซึ่งมีอายุน้อยกว่าอาหมัดเป็นคนอารมณ์ดี ไร่แรง และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย อาหมัดคิดว่าอย่างน้อยเขาก็พบเพื่อนคนหนึ่งในที่ทำงาน ทั้งสองเริ่มรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันและพบปะกันในตอนเย็น

บทเรียนที่ 1
อาหมัดและฮัมดี

ฮัมดีแต่งงานแล้วเช่นกัน

และพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงอวยพรแก่ฮัมดีด้วยการมีบุตรชายที่น่ารักสองคน และหญิงอีกสองคน
*4

อาหมัดและฮัมดีเริ่มเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
และมักจะไปมาหาสู่ที่บ้านของกันและกันอยู่เสมอ
เขาทั้งสองชอบนั่งจิบน้ำชาคุยกันเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงและสามารถคุยกันได้แทบทุกเรื่อง
*5

ในระยะแรกนั้นจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานที่บริษัทเป็นส่วนใหญ่
แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มคุยกันเกี่ยวกับคำถามบางอย่างที่สำคัญต่อชีวิต
ซึ่งทั้งอาหมัดและฮัมดีต่างก็มีความเคร่งครัดในศาสนาด้วยกันทั้งคู่
แต่ก็ไม่เคยที่จะนำความเชื่อมาแลกเปลี่ยนกัน โดยอาหมัดเป็นมุสลิม
ในขณะที่ฮัมดีเพื่อนรักของเขาเป็นผู้ติดตาม อัล-มะซีฮิ** และอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ
*6

ช่างน่าประหลาดใจอะไรเช่นนี้
ที่อาหมัดพบว่ายิ่งเขาได้มีโอกาสได้รู้จักฮัมดีมากเท่าใดก็ยิ่งมีความเคารพศรัทธาในตัวฮัมดีที่มี
ความเชื่อและมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยอาหมัดตระหนักดีว่า
ฮัมดีเพื่อนของเขานั้นมีสันติสุขที่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งเขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน
และสิ่งนี้เองได้จุดประกายให้เขามีความอยากรู้อย่างยิ่ง
ทั้งนี้อาหมัดคิดว่าชีวิตของฮัมดีกับพระผู้เป็นเจ้าจะต้องมีอะไรบางอย่าง

**หมายเหตุ - คำว่า “อัล-มะซีฮิ” เป็นชื่อเรียกอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านอีซา
คำนี้มาจากคำภาษาฮีบรู ซึ่งมีความหมายว่า "ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเจิม" คำว่า “อัล-
มะซีฮิ” ที่ปรากฏในคัมภีร์เตารอฮฺ คัมภีร์ชะบรู
และคัมภีร์ของบรรดาผู้เผยแพร่วาจาของคุณก่อนๆ
โดยทั่วไปหมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง

บทเรียนที่ 1
อาหมัดและฮัมดี

ที่เกี่ยวข้องกับ อัล-มะซีฮฺ แนนอน อาจะพูดได้ว่าอาหมัดก็มีความเชื่อใน อัล-มะซีฮฺ ด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นคนละแนวทางกับฮัมดีก็ตาม อาหมัดมีความเชื่อทุกอย่างที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์อัล-กุรอานเกี่ยวกับอิซาบุตรซีตีมัรยัมและมีความเคารพต่อ อัล-มะซีฮฺ อย่างล้าลึก โดยอาหมัดทราบว่า อัล-มะซีฮฺ ได้ถือกำเนิดจากซีตีมัรยัมหญิงพรหมจรรย์ ซึ่งอัล-มะซีฮฺ ได้แสดงการอัศจรรย์หลายอย่างตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและยังทราบอีกว่า อัล-มะซีฮฺ ได้รับคัมภีร์อัล-อินญีลจากพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่เดียวกันอาหมัดก็กลับมาครุ่นคิดว่า เขาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของ อัล-มะซีฮฺ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และความปรารถนาใคร่รู้ของอาหมัดก็ได้ก่อตัวมากขึ้นที่จะค้นหาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับนบีท่านนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกหลากหลายแม้แต่ในคัมภีร์อัล-กุรอาน

*7

วันหนึ่งอาหมัดรู้ว่าเขาไม่สามารถเก็บความสงสัยไว้ได้อีกต่อไป เขาจึงตัดสินใจถามฮัมดีเพื่อนรักของเขาเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮฺ ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ได้นำไปสู่การสนทนาที่น่าสนใจมากมาย

บทเรียนที่ 2

ความหมายของกรุบาน

*1

อาหมัด “ฮัมดี กรุณาเล่าเรื่องราวของอิซาบุตรซีตีมัรยัมให้ผมทราบหน่อยได้มั๊ย ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับท่านจริงๆ” อาหมัดถามฮัมดีด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น

*2

ฝ่ายฮัมดีนั่งอึ้งไปชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่า “ถ้าคุณต้องการทราบว่าเพราะเหตุใด อัล-มะซีฮู จึงได้มายังโลกมนุษย์ คุณจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของคำว่า กรุบาน ก่อน” อาหมัดได้ฟังเช่นนั้นก็ประหลาดใจยิ่งนัก จึงถามต่อไปว่า “กรุบานหมายความว่าอย่างไร” ฮัมดีอธิบายต่อไปว่า “เราจะเห็นความหมายของคำว่ากรุบาน ในเทศกาลอีดิลอัฎฮา หรือเทศกาลรายอฮัจยี อาหมัดคุณทราบไหมว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสให้นบีอิบรอฮีมนำลูกชายของตนมาเป็นกรุบาน และอะไรจะเกิดขึ้นต่อบุตรชายของนบีอิบรอฮีม ถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงจัดหากรุบานอย่างอื่นมาแทนบุตรชายของนบีอิบรอฮีม” อาหมัด “ท่านก็ต้องตาย”

*3

ฮัมดี “นั่นแหละ...คือความหมายของคำว่ากรุบาน ชีวิตหนึ่งสามารถตายแทนอีกชีวิตหนึ่งได้ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งแกะตัวผู้ซึ่งเป็นกรุบานแทนบุตรชายของนบีอิบรอฮีม ส่วนผมก็อยู่ในฐานะเดียวกับบุตรชายของนบีอิบรอฮีม ผมก็อยู่ภายใต้อำนาจของความตาย” อาหมัดถามด้วยความสงสัยว่า “หมายความว่ายังไงนะ”

*4

ฮัมดีจึงตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “ความหมายนี้ได้บันทึกอยู่ในคัมภีร์อันญีลว่า

บทเรียนที่ 2

ความหมายของกุรบาน

'ผลของความบาปคือความตาย'

ผลของความบาปของผมก็คือความตาย ผมเป็นคนบาป

ไซ...คนอื่นอาจจะมองว่าผมเป็นคนเคร่งศาสนา ผมขอต่ออา้อต่อพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน

ผมศึกษาพระคัมภีร์ที่พระองค์ทรงประทาน และผมรับใช้พระองค์

แต่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์แล้ว ผมคือคนบาป นอกจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว

คุณคิดว่ามีใครอีกใหม่ที่เป็นผู้ที่ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง”

อาหมัดเห็นด้วยและตอบว่า “ไม่...ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนอกจากพระผู้เป็นเจ้า”

ฮัมดีจึงถามต่อไปว่า “ถ้าอย่างนั้น ต่อหน้าพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า

เราทั้งหลายเป็นคนบาปไซ้ใหม่”

อาหมัดจึงตอบว่า “ไซ้...เป็นอย่างนั้นจริงๆ”

ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า

“ผมอยู่ในฐานะเดียวกับบุตรชายของนบิอบรอฮิมซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของความตาย

แต่กุรบานสำหรับไถ่บาปของผมอยู่ที่ไหนละ

พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงกุรบานมาเพื่อไถ่บาปผมหรือ” ถึงตรงนี้อาห

มัดไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดี

*5

ฮัมดี จึงได้กล่าวต่อไปว่า “นบียะหฺยา ซึ่งคนเข้าใจว่าเป็นนบิคนหนึ่ง

ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของ อัล-มะซีฮฺ ซึ่งครั้งแรกที่ท่านได้เห็น อัล-มะซีฮฺ ท่านกล่าวเกี่ยวกับ อัล-

มะซีฮฺ ว่า แกะหนุ่มของพระผู้เป็นเจ้า ผู้รับบาปของมนุษย์ อัล-มะซีฮฺ มิใช่มีชื่อที่เรียกกันว่า

แกะหนุ่มของมนุษย์ อัล-มะซีฮฺ มาจากพระผู้เป็นเจ้า ท่านมาจากแผ่นดินสวรรค์

พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเหนือซีตีมัรยัมหญิงพรหมจรรย์

จากนั้นซีตีมัรยัมก็ได้ตั้งครรภ์ และให้กำเนิดบุตรชายตามที่คุณทราบแล้วนั้น

ท่านมีชื่อเรียกกันว่า อีซาบุตรซีตีมัรยัม ถ้อยคำของพระองค์ และ จิตวิญญาณจากพระองค์

อัล-มะซีฮฺ เป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านมาจากแผ่นดินสวรรค์ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่า

แกะหนุ่มของพระผู้เป็นเจ้า อัล-มะซีฮฺ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า

ท่านคือแกะหนุ่มของพระผู้เป็นเจ้าที่มีชีวิต

บทเรียนที่ 2

ความหมายของกรุบาน

สมบูรณแบบต่อพระพักตร์ของพระองค์ จึงไม่มีสักครั้งที่ท่านมีความจำเป็นต้องกล่าวว่า 'เราได้ถูกลขอการยกโทษบาปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด'

เพราะท่านคือ 'แกะหนุม' ที่สมบูรณแบบของพระผู้เป็นเจ้า แต่เนื่องจาก อัล-มะซีฮู

มาในโลกมนุษย์ได้มีชื่อเรียกกันว่า

แกะหนุมของพระผู้เป็นเจ้าผู้รับความผิดบาปของมนุษย์ไปเสีย ท่านจึงต้องถูกนำมาเป็นกรุบาน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านมอบชีวิตของท่านมาตายเพื่อไถ่บาปแทนเรา

ท่านฟื้นขึ้นมาจากความตายและได้ขึ้นสู่อสวรรค์ และวันหนึ่งท่านจะกลับมาในโลกนี้อีก"

*6

ฮัมดีนึ่งไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะมองดูอาหมัดเพื่อนรักของเขา และกล่าวว่า

"ผมอยู่ในฐานะเดียวกับบุตรชายของนบีอิบรอฮีม

ผมอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความตายแต่ได้มีกรุบานสำหรับไถ่ความบาปของผมแล้วโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮู แกะหนุมบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ซึ่งเมื่อผ่านทางแกะหนุมของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงยกโทษบาป และประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี้ อัล-มะซีฮู

ได้รับเอาความบาปของมนุษย์ทุกคนไว้ รวมทั้งคุณด้วยอาหมัด"

อาหมัดนั่งสงบนิ่งเป็นเวลานาน เขาครุ่นคิด และจากนั้นก็กล่าวว่า "ถ้า อัล-มะซีฮู

รับความผิดตามของมนุษย์ไปจริง ผมก็ไม่ต้องตาย... ซึ่งก็เท่ากับว่าผมมีชีวิตนิรันดร์แล้ว"

*7

ฮัมดีกกล่าวแก่เพื่อนรักว่า "อาหมัด... สมมุติว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณ และ อัล-มะซีฮู

มาพร้อมของขวัญ จากนั้น อัล-มะซีฮู ก็เคาะที่ประตูบ้านคุณ แล้วพูดกับคุณว่า

'อาหมัด... เราอยากให้คุณของขวัญแก่ท่าน คือยกโทษในความผิดบาปทั้งหลายทั้งปวงให้กับท่าน

ให้ท่านมีชีวิตนิรันดร์โดยเริ่มมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับพระผู้เป็นเจ้าในวันนี้

แต่เงื่อนไขขโมยอยู่ว่า ท่านต้องสารภาพบาปและหันหลังให้กับความบาป

ท่านจะได้รับยกโทษโดยการพลีชีพของเราที่ให้แก่ท่าน ถ้า

บทเรียนที่ 2

ความหมายของกรูบาน

ท่านรับของขวัญนี้มันก็จะของท่านอย่างแน่นอน แต่ถ้าท่านไม่ทำตามเงื่อนไขของขวัญนี้ก็จะไม่เป็นของท่านเช่นกัน”

อาหมัดนั่งใคร่ครวญอยู่ เขารู้สึกสับสนไปหมดและไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรดี

ฮัมดีจึงกล่าวว่า “คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นการยกตัวอย่างที่เกินความเป็นจริง

แต่ทุกๆครั้งผู้ที่มีความศรัทธาในพระเจ้าได้อธิบายแนวทางซึ่งจะนำไปสู่การรู้จักพระเจ้าเป็นเจ้าโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ ก็เปรียบเสมือนอีซาบุตรซีดมีร์ยัมซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายนั้น

กำลังเคาะประตูใจของเราอยู่ ตามที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อันญีลว่า

'นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น

และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”

ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “การเปิดประตูของผมเพื่อต้อนรับ อัล-มะซีฮฺ และการเชิญ อัล-มะซีฮฺ

เข้ามาในชีวิตผมด้วยดุอาอ์ เพื่อให้ผมได้มีความสัมพันธ์ไมตรีกับ อัล-มะซีฮฺ

เปรียบเสมือนผมได้รับของขวัญจากพระเจ้าเป็นเจ้า

ซึ่งเป็นของขวัญที่พระองค์ปรารถนาจะมอบให้กับทุกคนด้วย”

อาหมัดซึ่งนั่งฟังอยู่กล่าวว่า “เอาละ ฮัมดี ผมอยากให้คุณทราบว่า สิ่งที่คุณบอกเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮฺ นั้นได้สัมผัสกับจิตใจผมอย่างลึกลับทีเดียว แต่ผมต้องการเวลาไตร่ตรองในเรื่องนี้อีกครั้ง และผมก็อยากฟังเรื่องราวของ อัล-มะซีฮฺ เพิ่มเติมในคราวต่อไปเมื่อเราได้พบกันอีก”

จากนั้นทั้งสองก็ลาจากกัน

บทเรียนที่ 3

พระคำของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของ

*1

เมื่อทั้งสองพบกันอีก อาหมัดเป็นผู้เริ่มการสนทนาก่อนว่า
“สิ่งที่คุณบอกผมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับอิซาบุตรซีตรมร์ยัมนั้น
ทำให้ผมคิดอะไรต่อมิอะไรมากมายทีเดียว
ผมหวังว่าจะไม่เป็นการรบกวนคุณแต่ผมมีคำถามมากมายที่จะถามคุณเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮ์”
“ได้สิ ว่ามาเลย” ฮัมดีตอบ ซึ่งเขาก็พอจะเดาได้ว่าอาหมัดจะพูดเกี่ยวกับเรื่องใด
อาหมัดจึงเริ่มต้นกล่าวว่า “คุณทราบไหมว่า พวกเราซึ่งเป็นชาวมุสลิมมีความเชื่อในคัมภีร์อัล-
เตารอฮ์ คัมภีร์ชะบूर รวมทั้งคัมภีร์อัล-อินญีล และคัมภีร์อัล-กุรอานว่ามาจากพระเจ้า
แต่ผมก็ทราบว่ามีหนังสือทุกเล่มที่อยู่นอกเหนือจากคัมภีร์อัล-กุรอานนั้น
ได้ถูกบิดเบือนไปโดยพวกยิว และคริสเตียน
ดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่บันทึกอยู่ในนั้น
อาจกล่าวได้ว่าพระคัมภีร์ซึ่งคุณเชื่ออยู่นั้นถูกบิดเบือนไปเพี้ยนไประหว่างความจริงและความเท็จ
จ”

*2

ฮัมดีได้ฟังเช่นนั้นก็ถามว่า
“คุณสามารถยกตัวอย่างพยานในประวัติศาสตร์มาสนับสนุนความคิดเห็นข้อนี้ของคุณได้ไหม
” อาหมัดคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจว่า
เขาไม่เคยได้ยินสิ่งใดๆนอกจากข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริง ฮัมดีจึงกล่าวต่อไปว่า
“คุณบอกผมได้ไหมว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้มีขึ้นเมื่อใดหรือแม้แต่ความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำ
ร็จ”
อาหมัดถูกตั้งคำถามอย่างนี้ก็ตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะตอบว่า “เออ...ผมไม่สามารถตอบได้
ไม่เคยมีใครบอกผมเกี่ยวกับคำตอบของคำถามง่ายๆเช่นนี้เลย”

บทเรียนที่ 3

พระคำของพระเจ้า

ฮัมดีจึงถามต่อไปว่า “แล้วคุณคิดบ้างหรือไม่ว่า คัมภีร์อัล-

กุรอ่านก็อาจจะถูกบิดเบือนด้วยเช่นกัน”

อาหมัดได้ยืนอย่างนั้นจึงพูดออกมาว่า “โอ้ เป็นไปไม่ได้เลยนะฮัมดี

บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาในพระองค์ก็จะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาบิดเบือนอัล-กุรอ่านได้”

*3

ฮัมดี “ทำไมคุณจึงคิดว่า พระคัมภีร์ที่ผมเชื่อนี้ถูกบิดเบือน

คุณรู้อะไรว่าผู้เชื่อที่แท้จริงจะไม่อนุญาตให้ใครมาเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์

และต่อมาก็นำเสนอคัมภีร์ที่ถูกบิดเบือน

ผมเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ผู้เป็นเจ้าของปัญญา

พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้ทรงประทานพระคำ

หรือพระวาจาของพระองค์แก่มวลมนุษยชน

ยังทรงมีฤทธิ์เดชในการรักษาพระคำของพระองค์ไว้ไม่ให้ผู้ใดมาบิดเบือนได้”

ในขณะที่นั้นสายตาของฮัมดี จับจ้องอยู่ที่อาหมัดเพื่อนรักของเขา พร้อมกับถามว่า “อาหมัด

คุณเชื่อไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า”

อาหมัดตอบว่า “ใช่... ผมเชื่อ”

ฮัมดีจึงกล่าวต่อไปว่า “ผมอยากถามคุณอีกว่า...คุณเชื่อจริงๆหรือว่า

พระเจ้าผู้ทรงประทานพระคำของพระองค์มาสู่โลกนี้

แล้วจากนั้นก็ทรงปล่อยให้มิมีผู้ทำให้บิดเบือนได้”

อาหมัดเห็นด้วยและตอบว่า “ใช่

พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของฤทธิ์อำนาจที่จะทรงรักษาพระคำของพระองค์ไว้ไม่ให้ผู้ใดบิดเบือนได้”

บทเรียนที่ 3
พระคำของพระผู้เป็นเจ้า

*4

ฮัมดี “อาหมัด คุณทราบไหมว่า พระคัมภีร์ที่ผมเชื่อนี้เป็นหนังสือที่มหัศจรรย์
ได้ถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้เวลาลง 1,400 ปีโดยประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วย คัมภีร์เตารอฮ์
คัมภีร์ชะบूर คัมภีร์อินญีล และคัมภีร์ของบรรดาผู้เผยแผ่พระวจนะยุคก่อนๆ
พระคัมภีร์นี้แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ อัล-
มะซีฮ์ จะมากำเนิด ส่วนภาคที่สอง ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ อัล-มะซีฮ์
มาบังเกิดบน โลกมนุษย์ ซึ่งพระคัมภีร์นี้ได้ถูกเขียนขึ้นสามภาษาด้วยกัน”

*5

อาหมัดได้ยินเช่นนั้นก็ประหลาดใจ แล้วถามว่า “ภาษาอะไรบ้าง”

ฮัมดี “ภาษาฮีบรู ภาษาอาราแมค และภาษากรีก

พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้มนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์กันเมื่อพระองค์ทรงประทานพระคำของพระองค์
บางคนเป็นกษัตริย์หรือรัฐบุรุษ ส่วนคนอื่นๆก็อาจจะเป็นคนเลี้ยงแกะหรือชาวประมง
พระคัมภีร์เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า

ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะถูกเขียนขึ้นเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

และมีบุคคลเกี่ยวข้องมากมายแต่พระคัมภีร์ก็ยังมีเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์
ตลอดทั้งเล่ม และเรื่องหนึ่งที่มีการกล่าวผ่านพระคัมภีร์สอดคล้องกันตั้งตลอดทั้งเล่ม
นั่นคือเรื่องราวของ อัล-มะซีฮ์”

อาหมัด “จริงหรือที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสถึง อัล-มะซีฮ์ มาเป็นเวลา 1,400 ปีแล้ว”

ฮัมดียิ้มและตอบว่า “อาหมัด พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮ์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะในพระผู้เป็นเจ้านั้น ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ

แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันในคราวหน้า”

อาหมัดตอบว่า “ได้... ผมจะรอวันนั้น”

บทเรียนที่ 4
กฐานของพระผู้เป็นเจ้า

*1

อาหมัดถามฮัมดีว่า “ผมอยากทราบจริง ๆ ว่าเพราะเหตุใดเรื่องราวของ อัล-มะซีฮู จึงสืบทอดผ่านพระคัมภีร์ที่คุณเชื่อนั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งเล่ม”

ฮัมดี “คุณจำได้มั๊ย ช่วงที่เราคุยกันในประเด็นที่ว่า อัล-มะซีฮู

ผู้มีชื่อเรียกกันว่าแกะหนุมของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งได้แบกรับเอาความผิดบาปของเราทั้งหลายไว้”

อาหมัด “จำได้ซิ ผมจะลืมได้อย่างไร”

ฮัมดี

“พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนมวลมนุษยชาติตลอดมาเกี่ยวกับกฐานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสมัยของอีซาบุตร ซิดีมร์ยัม”

อาหมัด “ยังไงล่ะ”

ฮัมดี “มีคนสักกี่คนบนแผ่นดินโลกที่เกิดในยุคสมัยของ กอบิล และ ฮาบิล”

อาหมัดนิ่งไปสักครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่า “สี่คน คือ นบีอาดัม, ซิดีเฮวาว์ กอบิลและฮาบิล”

*2

ฮัมดี “แค่สี่คนเท่านั้นหรือ

และเขารู้ว่าการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าด้วยกฐานมีความสำคัญแค่ไหนเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรละ

” ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “ก็เพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่มนุษย์เป็นคนบาป

ซึ่งต้องมีการไถ่บาปที่เขาได้กระทำไป นบีหนนมัสการพระผู้เป็นเจ้าด้วยกฐาน

นบีอิบรอฮีมนมัสการพระผู้เป็นเจ้าด้วยกฐาน นบีมุซา

นบีดาวูดและบรรดานบีทั้งหลายก็ได้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าด้วยกฐาน

ผมก็นมัสการพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับบรรดานบีทั้งหลาย”

บทเรียนที่ 4

กฐานของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

อาหมัดได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มและกล่าวว่า “คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าฮัมดี
นี่คุณหมายความว่าผมต้องไปตลาด
และซื้อแกะหนุ่มสักตัวเพื่อนำมาเป็นกฐานมอบแด่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าหรือ”

*3

ฮัมดี “ผมนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮิ แกะหนุ่มของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า
ผู้ซึ่งแบกรับความผิดบาปของผมไว้เมื่อท่านพลีชีพเป็นกฐาน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ว่าดังนี้ มีพระเจ้าองค์เดียว
และมีคนกลางแต่เพียงผู้เดียว ระหว่างพระผู้เป็นเจ้าของเจ้ากับมนุษย์ คืออีซา อัล-มะซีฮิ
ผู้ได้พลีชีวิตเพื่อไถ่มนุษยชาติทั้งปวงเป็นอิสระ อัล-มะซีฮิ
ยอมพลีชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่เราทั้งปวง และแก้คุณด้วยอาหมัด
ตั้งแต่เรื่องราวที่ปรากฏในพระคัมภีร์จนถึงปัจจุบันนี้
มนุษย์ได้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยกฐาน”

อาหมัด “ผมคิดว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่า

คุณหมายถึงอะไรแต่คุณคงจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเพื่อที่ผมจะเข้าใจทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น”

จากนั้นต่อมาฮัมดีจึงกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้ทรงเปิดเผยความหมาย

และวัตถุประสงค์ของกฐานไว้ตั้งแต่อดีตกาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงตรัสผ่านทางนบีมุซาในคัมภีร์เตารอฮ์

และการสอนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความหมายของกฐานว่าเป็นการไถ่บาปนั้น

ได้มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์อินญีลดังนี้

‘ความจริงนั้นตามพระบัญญัติคือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออก

แล้วก็จะไม่มีการให้อภัยบาปเลย’”

อาหมัด “แล้วคำสอนทั้งหมดเกี่ยวกับกฐานเกี่ยวข้องกับอะไรกับอีซาบุตรซีตีมารีย์”

*4

ฮัมดี “เออละ ในขณะที่มีการสอนเกี่ยวกับความหมายของกฐาน

แต่ก็มีคำกล่าวผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าอย่างมากมายเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮิ

ซึ่งมีคำที่ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ อัล-มะซีฮิ มายังโลกมนุษย์ท่านจะถูกใช้เป็นกฐาน

บทเรียนที่ 4
กurbanของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

เพื่อไถ่บาปให้แก่เราทั้งหลาย”

จากนั้นฮัมดีก็หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาและเปิดออกพร้อมกับได้ชี้ให้อาหมัดเห็น และกล่าวว่า

“คุณดูซิอาหมัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ได้กล่าวถึงกurbanของ อัล-มะซีฮฺ

โดยผ่านคำกล่าวของยะฮะยาผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ซึ่งได้เขียนไว้ประมาณ 700 ปีก่อนที่ อัล-มะซีฮฺ จะมาว่า

‘แน่ที่เดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป

กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโอบอ้อมและขมใจ

แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา

การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณนั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี

เราทุกคนได้เจ็บไปเหมือนแกะ

เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน

ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกขมใจ

ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก…………เหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด

ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น”

อาหมัดรู้สึกว่าเขาสามารถสัมผัสคำกล่าวของผู้เผยแผ่ยะฮะยาได้อย่างลึกซึ้งซึ่งพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต็นว่า “คุณกำลังจะบอกว่า

นี่เป็นข้อความที่เขียนขึ้นเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนที่อีซาบุตรซีดีมัรยัมจะเกิดขึ้นหรือ”

*5

ฮัมดี “ใช่ ตามคำกล่าวผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าว่า อัล-มะซีฮฺ

มาจากครอบครัวของนบีดาวิด ซึ่งนบีดาวิดมีชีวิตประมาณหนึ่งพันปีก่อน อัล-มะซีฮฺ

จะมาบังเกิด และทั้งได้กล่าวอย่างถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการถูกตรึงที่ไม้กางเขนของ อัล-มะซีฮฺ

เชื้อสายของท่าน การถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นเป็นการลงโทษอีกรูปหนึ่ง

ซึ่งจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและเจ็บปวดอย่างมาก

บทเรียนที่ 4

กurbanของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

หลังจากนั้นกระดูกของคนที่ถูกตรึงก็จะแยกออกจากกัน และเขาก็จะกระหายน้ำอย่างแสนสาหัส นปีดาวูดได้กล่าวไว้ว่า 'ข้าพระองค์ถูกเหวี่ยงออกเหมือนอย่างน้ำ กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนซี่ผึ้งละลายภายในอกของข้าพระองค์ กำลังของข้าพระองค์เดือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในพงคสิมัจจุราช พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมรอบข้าพระองค์ เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์ ข้าพระองค์นับกระดูกของข้าพระองค์ได้เป็นชิ้น ๆ เขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์ เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาจับฉลากกัน'

ทั้งนี้ในปีดาวูดได้เขียนเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ แม้ว่าวิธีการตรึงที่ไม้กางเขนยังไม่มีใช้เพื่อสนองพระมหาบัญชาในยุคสมัยของท่านก็ตาม ซึ่งต่อมาอีกเป็นเวลานานวิธีการตรึงที่ไม้กางเขนก็ได้ถูกนำมาใช้ในสมัยโรมันซึ่งเป็นยุคของ อัล-มะซีฮ์"

อาหมัด "คุณกำลังจะบอกว่า คำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจาทั้งหมดนี้ ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้ตรัสให้รู้ล่วงหน้า ก็สำเร็จได้โดยอิชานุตรซิติมัยหรือ"

ฮัมดีตอบว่า "ใช่แล้ว และไม่ใช่อีกเพียงเท่านั้นแต่คำกล่าวอื่นๆของบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจา ก็สำเร็จได้โดย อัล-มะซีฮ์ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ อัล-มะซีฮ์ ก็ได้ยืนยันหลายครั้งว่า ท่านได้มอบชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั้งปวง โดยท่านได้ตรัสถึงท่านเองดังนี้ 'เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์เองก็ไม่ได้มาเพื่อให้คนอื่นปรนนิบัติแต่มาเพื่อรับใช้มนุษย์และยอมสละชีวิตเพื่อไถ่ชีวิตคนทั้งปวง'

บทเรียนที่ 4

กุรบานของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “อาหมัด คุณเข้าใจใหม่ว่า

คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเกี่ยวกับกุรบานเพื่อไถ่ความบาปของมนุษย์มีอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม และสามารถทำสำเร็จโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ อย่างไรก็ตามบ้าง”

อาหมัด “ฮัมดี... ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเลย เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

ผมต้องการเวลาคิดให้มากกว่านี้สักหน่อย แต่ไม่ต้องกังวลนะ ผมจะกลับมาถามคุณใหม่”

ฮัมดี “กรุณารับพระคัมภีร์นี้ติดตัวไปด้วยซิ คุณเริ่มอ่านในภาคที่สอง

ซึ่งคุณสามารถที่จะทราบเรื่องราวชีวิตของ อัล-มะซีฮฺ รวมทั้งคำสอนของท่าน

และสิ่งอัศจรรย์ที่ท่านได้กระทำ”

อาหมัด “ขอบคุณมาก ผมยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้เลย

ผมจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนและสิ่งอัศจรรย์ต่างๆที่อิชาบตรซีตีร์มีกระทำไว้...

ผมไปก่อนนะ”

บทเรียนที่ 5

ความบาป

*1

การพูดคุยในวันนี้ อาหมัดเป็นฝ่ายเริ่มก่อน โดยกล่าวแก่เพื่อนรักว่า “ฮัมดี ตั้งแต่เราได้พบกันเมื่อครั้งก่อน ตลอดเวลาผมก็คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮ และประเด็นที่ท่านมอบชีวิตเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั้งปวงอย่างไร แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทราบคือ ความบาปมาจากไหน และทำไมมนุษย์ทั้งปวงมีปัญหาเรื่องความผิดบาป คุณสามารถอธิบายให้ผมเข้าใจได้ไหม”

ฮัมดี “ได้ซิ แต่เราต้องความเข้าใจก่อนว่า ความผิดบาปมาจากไหน ในคัมภีร์เตารอฮ์ ที่เราอ่านนั้น ภายหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกและมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงให้มนุษย์อาศัยอยู่ในสวนที่บริบูรณ์และพร้อมทุกอย่าง ซึ่งในสวนนั้นมนุษย์เป็นผู้บริสุทธิ์และมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แต่ก็อย่างที่คุณทราบนั่นแหละว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็ได้ทำลายชีวิตของมนุษย์ อาหมัดตอบผมหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น”

อาหมัด “มารร้ายได้เข้ามาและทำลายทุกสิ่ง”

*2

ฮัมดี “ถูกต้อง

พระเจ้าเป็นเจ้าทรงห้ามไม่ให้มนุษย์กินผลไม้จากต้นไม้แห่งความสำนึกดีและชั่ว โดยได้ทรงตรัสกับนบีอาดัมว่า

‘บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมด

เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว ผลของต้นไม้ั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขึ้นกินเจ้าจะต้องตายแน่’”

ฮัมดี “แต่มารร้ายได้แยงกรายเข้ามาในรูปของงู และได้ล่อลวงนบีอาดัมกับซิดีเฮาวาฮ์ ทั้งสองต่างก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และกินผลไม้ต้องห้ามนั้น ผลที่

บทเรียนที่ 5

ความบาป

ออกมาก็คือความวิบัติที่มีต่อมนุษย์ ซึ่งนับตั้งแต่ที่ความบาปได้เข้ามาสู่มวลมนุษย์แล้วทุกคนก็กลายเป็นคนบาป”

อาหัมัดถามด้วยความสงสัยว่า “มนุษย์ทุกคนกลายเป็นคนบาปจริงๆหรือ ผมคิดว่ามันยากที่จะยอมรับในเรื่องนี้ได้ ซึ่งถ้าเป็นความจริงอะไรละที่ทำให้มนุษย์ทุกคนกลายเป็นคนบาป”

*3

ฮัมดี “มนุษย์ทุกคนเริ่มเป็นเหมือนกับผลไม้ที่เขากิน

เขากลายเป็นผู้ที่มีทั้งความดีและความชั่วร่วมกันอยู่ในตนเอง บางครั้งคนบางคนก็สามารถที่จะทำงานอย่างดีเลิศและโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อื่น แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาที เขาก็อาจกลายเป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนกับการกระทำที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งอาจเป็นไปได้แม้แต่การหลอกลวง และทรยศต่อเพื่อนบ้านของเขาเอง เพียงเสี้ยววินาทีนั้นคนๆหนึ่งสามารถที่จะเป็นคนที่น่ารักและเกรงใจผู้อื่นอย่างที่สุด แต่ในนาทีต่อมาเขาอาจเต็มไปด้วยความริษยา เห็นแก่ตัว ลามก หรือกระทำการต่างๆ ที่นำไปสู่ความผิดบาป ก็อย่างที่คุณพูดนั้นละอาหัมัดว่ามนุษย์ทุกคนต้องต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ ซึ่งทุกศาสนาก็พยายามที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านี้

ทุกๆประเทศจึงได้กำหนดตัวบทกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมความผิดบาปที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆมากมาย แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือ มนุษย์ไม่ได้เป็นคนบาปเพราะเขาทำความบาป แต่เพราะว่าเขาเป็นคนบาป

คุณคิดว่ามีปัจจัยอยู่ไม่มากนักอยู่ในตัวของมนุษย์ที่ได้กระทำความบาปขึ้นใช่ไหม”

ฮัมดีเอ่ยถามและให้เวลาอาหัมัดในการค้นหา

*4

อาหัมัด “ผมเสียใจที่ต้องกล่าวว่า

คำอธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ของคุณนั้นช่างสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างยิ่ง มนุษย์มีทั้งความดีและความชั่วปะปนกันไปอย่างน่าประหลาด แต่มารร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้อย่างไร”

ฮัมดี “เออละ มารร้ายนั้นมิอำนาจครอบงำมนุษย์และสังคมโดยผ่านทางความบาป ดังนั้นมารร้ายที่เคยล่องหนปีศาจและซีดีเฮวาวาก็ยังคงกระทำในสิ่ง

บทเรียนที่ 5

ความบาป

เดียวกันจนทุกวันนี้ มารร้ายยังคงล่อลวงมนุษย์อยู่ ฉะนั้นเราก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในความบาป เพราะความบาปนี้แหละทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้า และทำให้มารร้ายมีอำนาจเหนือเรา เพราะความบาปทำให้โลกเราอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย อย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้ ทั้งนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี แต่มนุษย์ได้นำความชั่วร้ายเข้ามาในโลก โดยการทำสงครามการทำลายล้างกันหรือแม้แต่สัมพันธภาพที่หักสับฉีก และอีกหลายรูปแบบซึ่งล้วนแล้วแต่ทำลายชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น”

อาหมัดถามต่อไปด้วยความประหลาดใจว่า

“คุณกำลังพูดว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของไม่ได้ทรงสร้างเราขึ้นมาแบบนี้หรือ ที่โลกเป็นเช่นนี้เพราะความผิดบาปของนบีอาดัม”

ฮัมดี “ถูกต้อง ความบาปเข้ามาสู่มวลมนุษย์โดยผ่านทางนบีอาดัม

ดังที่มีข้อความปรากฏในคัมภีร์อื่นอีกว่า

‘เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนเดียว

และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป’”

*5

ฮัมดี ผลของความบาปที่เลวร้ายที่สุดคือความตาย ไม่ว่าจะ เป็นความตายทางร่างกายและทางจิตวิญญาณ”

อาหมัด “ตายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณหรือ... ตายทางจิตวิญญาณอย่างไรล่ะ”

ฮัมดี “เออละ พระเจ้าทรงตรัสกับนบีอาดัมและซีดีเฮวาว์ว่า

ถ้าขึ้นกินผลไม้ดังกล่าวแล้วจะต้องตาย

และเนื่องด้วยพระเจ้าทรงมีความชอบธรรมและทรงทำตามดั่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้เสมอ

ความตายจึงมาสู่มนุษย์ซึ่งมนุษย์ ทุกคนต้องตาย

แต่มนุษย์ยังต้องตายทางด้านจิตวิญญาณด้วยเมื่อทำบาป”

อาหมัด “ทำอย่างไรล่ะ”

บทเรียนที่ 5

ความบาป

*6

ฮัมดี

“ผลของความบาปก็คือการที่นบีอาดัมกับซีดีเฮวาร์นั้นต้องถูกขับไล่ออกไปจากสวนซึ่งในสถานที่นั้นท่านเคยดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างบริสุทธิ์ และดีพร้อมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า นบีอาดัมกับซีดีเฮวาร์ต้องอาศัยอยู่นอกสวนนั้น ท่านได้ตายในทางจิตวิญญาณเมื่อท่านเริ่มแยกตัวออกจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งโดยผ่านทางความบาปของท่าน ดังนั้นความบาปและความชั่วร้ายจึงได้แยกมนุษย์ออกจากพระองค์ เพราะความบาปทำให้เราไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความผิดบาป และนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงต้องการผู้ช่วยให้รอด เพื่อที่จะคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่จะตามมาอันเนื่องมาจากความบาปของเราทั้งหลาย อาหมัด... คุณเชื่อไหมว่า ความผิดบาปของพวกเราได้ถูกบันทึกไว้หมด”

อาหมัดมีท่าทีว่าวุ่นเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวว่า

“ผมทราบว่ามีลาอิกะฮฺสองท่านได้เขียนบันทึกความบาปไว้ตามการกระทำของทุกคน”

*7

ฮัมดี “พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรา

รู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความประพฤติดีและความประพฤติชั่ว คำพูดทุกคำ ทุกความคิดทุกความตั้งใจพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้หมด และคุณรู้ไหมว่า ระหว่างความประพฤติดีกับความประพฤติชั่วของคุณ อย่างไหนจะมีมากกว่าในวันพิพากษา” อาหมัดตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “ผมไม่รู้... พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบ”

ฮัมดี “พระผู้เป็นเจ้ารักคุณนะอาหมัด อย่าลืมนะว่า

แกะหนุ่มของพระผู้เป็นเจ้าคืออีซาบุตรซีดีมัรยัมซึ่งได้แบกรับเอาความบาปทั้งหลายทั้งปวงของพวกเราไว้ แล้วพระองค์ทรงยกยให้เราทุกสิ่ง” อาหมัดนั่งอยู่ชั่วคราว และถามว่า “ถ้า อัล-มะซีฮุนั้นมีความสำคัญจริง ทำไมนบีอาดัมกับซีดีเฮวาร์จึงไม่ได้ฟังเรื่องราวของ อัล-มะซีฮุนะ”

บทเรียนที่ 5

ความบาป

ฮัมดี คุณจะไม่เชื่อไหมถ้าผมจะพูดว่า จริงๆแล้วทั้งสองต่างก็ได้ยินเรื่องราวของ อัล-มะซีฮ์”

อาหมัด “ไม่ ผมไม่คิดอย่างนั้น

ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่นบีอาดัมและซีตีเฮวาวอ์เคยได้ยินเรื่องราวของ อัล-มะซีฮ์”

ฮัมดี “พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทรงรักมนุษย์ และอยากให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์”

นี่จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมพระองค์จึงทรงตรัสเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮ์ ตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อสถานการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นที่สวนนั้น

นบีอาดัมและซีตีเฮวาวอ์ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของว่า

วันหนึ่งจะมีผู้มาทำลายอำนาจของมารร้ายที่อยู่เหนือมนุษย์

ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสกับมารร้ายให้นบีอาดัมและซีตีเฮวาวอ์ได้ยินดังนี้ว่า

‘เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย

พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้สันเท้าของเขาฟกช้ำ’”

ฮัมดี “ทั้งนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับชื่อบุคคลในพระคัมภีร์

ไม่ว่าเป็นผู้ใดผู้นั้นจะถูกเรียกเป็นบุตรฝ่ายบิดาเท่านั้น เช่น บุตรของนบีอิบรอฮีม

บุตรของนบียะอุกุบและอื่นๆ

แต่ชื่อพระคัมภีร์ที่ผมอ้างถึงนี้ได้กล่าวถึงพงศ์พันธุ์ของหญิงไม่ใช่ของชาย

โดยมีคนหนึ่งที่เกิดมานั้นไม่มีพ่อ แต่ก็ยังเป็นบุตรของหญิง

ซึ่งบุตรของหญิงนี้เป็นผู้ทำลายอำนาจของมารร้าย ในขณะที่มารร้ายเช่นงูนั้น

จะพยายามสังหารบุตรของหญิงนั้นด้วยการทำให้สันเท้าของเขาฟกช้ำ ดังนั้น

นี่จึงเป็นคำอธิบายว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่ออีซาบุตรซีตีมีรยัม

ได้มอบชีวิตของท่านเพื่อไถ่บาปแก่มนุษย์ทั้งปวง”

อาหมัด “อัศจรรย์จริงๆ นี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของได้ทรงเริ่มตรัสเรื่องของ อัล-

มะซีฮ์ ต่อมนุษย์คนแรกบนแผ่นดินโลก และยังได้สะท้อนให้

บทเรียนที่ 5

ความบาป

เห็นอีกว่า เรื่องราวที่สำคัญที่สุดที่สอดคล้องกันผ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มคือเรื่องของ อัล-มะซีฮ์ คุณทำให้ผมได้ข้คิดอะไรมากมายก่อนที่จะเราจะพบกันครั้งต่อไปนะฮัมดี”

บทเรียนที่ 6
บุตรของนบีอิบรอฮีม

*1

ฮัมดี “ผมรู้สึกอยากรู้จริงๆนะอาหมัด

ผมอยากทราบว่า คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์อินญีล”

อาหมัดตอบด้วยความจริงใจว่า “ฮีม...เป็นหนังสือที่อัศจรรย์จริงๆนะ

ผมไม่เคยอ่านเรื่องราวอย่างนี้มาก่อน เรื่องราวเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของ อัล-มะซีฮ

เป็นเรื่องที่น่าอ่านจริงๆ และคำสอนของท่านบนภูเขาก็เป็นเรื่องไม่ธรรมดา

ซึ่งสิ่งที่ท่านตรัสนั้นชัดเจนและล้ำลึก อัล-มะซีฮ พลิกลึกแนวความคิดต่างๆทั้งหมด

เมื่อท่านตรัสให้เรารักศัตรูของเราและดูอาห์เผื่อคนที่ขมเหงเรา

คำสอนของท่านเกี่ยวกับการดูอาห์ขอพรแตกต่างกันกับที่ผมเคยรู้มา

ผมต้องยอมรับว่าหนังสือเล่มนี้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผมมาก

แต่ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ผมมีคำถามใหม่ ๆ ตามมาด้วยเช่นกัน”

ฮัมดียิ้มและกล่าวว่า “ฮีม..น่าสนใจดีนี่ งั้นเรามาเริ่มคำถามแรกของคุณกันเลยดีไหม”

*2

อาหมัด “ได้เลย

...ทำไมคัมภีร์อินญีลจึงเริ่มต้นจากพงศัพธ์พันธู์ของนบีอิบรอฮีมไปยั้งถึงนบิตาเวูด และจนถึง อัล-มะซีฮ”

ฮัมดีหยุดคิดเล็กน้อยก่อนที่จะถามกลับว่า

“คุณจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราได้พูดกันว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวทุกอย่างที่เป็นหนึ่งเดียวกันและสอดคล้องกันตลอดทั้งเล่ม”

อาหมัด “ใช่ ผมจำได้”

ฮัมดี “คุณจำได้ไหมว่าเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงอะไร”

อาหมัด “อัล-มะซีฮ”

บทเรียนที่ 6
บุตรของนบีอิบรอฮีม

*3

ฮัมดี “ คำตอบของสิ่งที่คุณถามมานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แหละ
ตามคำกล่าวของบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าของ อัล-มะซีฮู
นั้นต้องเป็นเชื้อสายของนบีดาวูดและนบีอิบรอฮีม”

อาหมัดครุ่นคิดในสิ่งที่ฮัมดีบอกกับเขาและกล่าวว่า “ สิ่งที่คุณกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
แต่คุณช่วยอธิบายให้ผมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกล่าวต่างๆของบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจาได้ไหม”

ฮัมดีนั่งคิดอยู่สักครู่จึงเริ่มอธิบายว่า “ วันหนึ่งเมื่อประมาณ 4

พันปีที่แล้วพระผู้เป็นเจ้าของทรงตรัสกับนบีอิบรอฮีม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ที่สนิทของพระองค์
เมื่อนบีอิบรอฮีมยังคงมีชื่อว่าอับรามนั้น

พระผู้เป็นเจ้าของได้ทรงสัญญาต่อท่านซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมวลมนุษย
ดั่งที่เราได้อ่านในคัมภีร์เตารอฮฺว่า

‘พระเจ้าตรัสกับอับราม (อิบรอฮีม) ว่า เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง

จากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่

เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร

เราจะอำนวยการแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า

บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า”

ฮัมดี “ พระผู้เป็นเจ้าของทรงเรียกชายคนหนึ่งซึ่งไม่มีบุตร แม้ว่าได้แต่งงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

พระองค์ทรงสัญญาจะประทานดินแดนแห่งหนึ่งให้กับท่านและพระองค์จะทรงทำให้ท่านเป็นชน
ชาติใหญ่ จะทรงให้ท่านมีชื่อเสียงใหญ่โตและเลื่องลือไป

ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จดั่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของพร
สัญญาทั้งหมดนี้คือ พระผู้เป็นเจ้าของตรัสว่า

มนุษย์ทุกคนในโลกนี้จะได้รับพระพรเพราะนบีอิบรอฮีม ซึ่งพระสัญญานี้ได้เกี่ยวข้องกับ

บทเรียนที่ 6
บุตรของนบีอิบรอฮีม

พระสัญญาเรื่อง อัล-มะซีฮฺ ดั่งนั้นอัล-

มะซีฮฺจึงต้องเป็นเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมและพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่โลกโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ”

อาหมัดได้ฟังดังนั้นก็ถามด้วยความประหลาดใจว่า

“แต่คุณทราบได้อย่างไรล่ะว่าสัญญานั้นเกี่ยวข้องกับ อัล-มะซีฮฺ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น”

ฮัมดี “เราสามารถกล่าวได้ว่า สิ่งนี้ค่อยๆ เริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนที่เราได้อ่านในคัมภีร์เตวารอฮฺ

ในช่วงที่นบีอิบรอฮีมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่งเกิดจากนางซาร่าห์ ชื่อว่าอิสฮาก

และอีกคนหนึ่งเกิดจากนางฮาซาร์ ชื่อว่าอิสมาอีล

พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ทรงประทานความชัดเจนแก่นบีอิบรอฮีม ก่อนที่นบีอิสฮากจะเกิด

เพื่อที่จะให้พระสัญญาที่กล่าวถึง อัล-มะซีฮฺ ได้โดยผ่านทางนบีอิสฮาก เมื่อพระองค์ทรงตรัสว่า

‘...ซาร่าห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค

(อิสฮาก)

เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญารัตนบัตรแก่เชื้อสายของเขาซึ่งตามเขามา
ฝ่ายอิสมาเอล (อิสมาอีล) นั้นเราฟังเจ้าแล้ว เราจะอำนวยการแก่เขา

และจะทำให้เขามีพงศ์พันธุ์มากยิ่งขึ้น

เขาจะเป็นบิดาของเจ้านายสิบสององค์และเราจะกระทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง

ฝ่ายพันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กับอิสอัค (อิสฮาก)’”

*5

อาหมัด

“ไซ...นบีอิสมาอีลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ได้ทรงอวยพระพรแก่ท่านนั้นต่อมาท่านได้เป็นบิดาของชนชาติอาหรับ แต่พวกเราชาวมุสลิมรู้ว่า พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ได้ส่งบรรดานบีทั้งหลาย
โดยผ่านทางพงศ์พันธุ์ของนบีอิสฮาก”

ฮัมดีกล่าวเสริมว่า “นบีอิสฮากมีบุตรสองคนชื่อว่าเอซาวและยะอฺกุบ

พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ให้เห็นว่าพระสัญญาเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮฺ

จะมาจากนบียะอฺกุบเมื่อพระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อนบียะอฺกุบในฝันว่า

บทเรียนที่ 6
บุตรของนบีอิบรอฮีม

'เราเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม (อิบรอฮีม) และอิสอัค (อิสหาค)
เราจะยกดินแดนที่เจ้านอนอยู่นี้ให้เจ้ากับเชื้อสายของเจ้า
เชื้อสายของเจ้าจะมีมากมายดุจผงธุลีเขตแดนของเขาจะแผ่ออกไปทั่วทุกทิศชาติทั้งหลายในโลกจะขอให้เราอวยพรเขาตั้งที่เราอวยพรเจ้าและเชื้อสายของเจ้า”'

*6

อาหมัด “นี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่ว่า เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับนบียะอฺกูบนั้น
พระองค์ทรงพระสัญญาหลายอย่างที่ได้อธิษฐานไว้ตั้งแต่ตอนต้นตอนนบีอิบรอฮีม”

ฮัมดี “นั่นเป็นเพราะว่า เป็นพระสัญญาเดียวกันกับที่วันเวลาได้ผ่านเลยไป
จากพงศ์พันธุ์หนึ่งสู่พงศ์พันธุ์ต่อไป แต่ก็อย่างที่คุณทราบนะอาหมัดว่า
มวลมนุษยทุกคนบนโลกได้รับพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะบุตรของนบียะอฺกูบ”

อาหมัดยิ้มและตอบว่า “ใช่..

และผมก็เริ่มสงสัยว่าเรื่องราวที่สำคัญที่สุดที่สอดคล้องกันผ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มคือเรื่อง
ของ อัล-มะซีฮ์”

ฮัมดี “ถูกต้อง ลูกหลานของนบียะอฺกูบ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าชาวยิวนั้น

ได้แผ่กระจายออกไปหลายครอบครัว คำถามก็คือว่า

พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยถึงครอบครัวที่ อัล-มะซีฮ์ จะมาหรือไม่

พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกนบีดาวูด และทรงให้พันธสัญญากับท่าน ส่วนในคำกล่าวต่าง ๆ

ของบรรดาผู้เผยแผ่พระวจานัน พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสให้รู้ล่วงหน้าว่า อัล-มะซีฮ์

จะมาจากครอบครัวของนบีดาวูด สำหรับยะฮะยาผู้เผยแผ่พระวจานานของพระผู้เป็นเจ้า

ซึ่งมีชีวิตอยู่กว่าสองร้อยปีหลังนบีดาวูด ได้กล่าวถึงครอบครัวของเจสซิบิดาของนบีดาวูดว่า

เหมือนกับต่อไม่ มีผู้หนึ่งสืบทอดมาจากครอบครัวนี้

ซึ่งพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับท่านนั้น และท่านจะนำการพิพากษามาสู่โลก
ท่านจะสร้าง

บทเรียนที่ 6
บุตรของนบีอิบรอฮีม

อาณาจักรอย่างบริบูรณ์พร้อม และทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรนั้นก็จะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้
ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ‘จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี

จะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลายของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้น...ท่าน
จะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินเพื่อผู้มีใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที
ยงธรรม...ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลาย

จะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติ และที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์”

อาหมัด “ตามที่คุณอธิบายในครั้งนี้นี้ ผมมีความเข้าใจว่า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้เปิดเผยว่า อัล-มะซีฮ์
จะเป็นเชื้อสายของนบีอิบรอฮีม นบีอิสฮาก นบียะอฺกูบ และนบีดาวิดใช่หรือไม่”

ฮัมดียิ้มก่อนที่จะตอบว่า “แน่นอน และเมื่อเราอ่านคัมภีร์อินญีล เราก็จะเห็นว่า อัล-มะซีฮ์
ได้กำเนิดมาดังที่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้ตรัสให้รู้ล่วงหน้าผ่านคำกล่าวของบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจา
นี้แหละเป็นคำตอบที่ว่าทำไมคัมภีร์อินญีลจึงเริ่มต้นจากพงศ์พันธุ์ซึ่งพิสุจน์ให้เห็นว่า อัล-มะซีฮ์
เป็นเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมและนบีดาวิด”

อาหมัด “นี่ก็พิสุจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า

เรื่องราวสำคัญที่สุดที่สอดคล้องกันในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มคือเรื่องของอีซาบุตรซีตีมัรยัม
แต่ฮัมดี ผม...แน่ใจว่าคุณต้องรู้ว่า ผมมีคำถามที่ยากกว่านี้อีกที่จะคุยกับคุณ
แต่ผมจะเก็บไว้ถามคุณครั้งหน้าก็แล้วกันนะ”

บทเรียนที่ 7

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก

*1

“คุณเห็นอะไรไหม” อาหมัดกล่าวพร้อมกับชูนิ้วขึ้นสามนิ้ว
ฮัมดียิ้มและรู้ว่าอาหมัดคิดอะไรอยู่จึงตอบว่า “ผมเห็นนิ้วมือสามนิ้วของคุณ”
อาหมัด “ฮัมดีคุณเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าของฉันคนเดียว หรือสามองค์”
ฮัมดี “คุณอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวทางความเชื่อของผม
แต่คุณต้องเข้าใจว่าผมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว
พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้
พระองค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่งและทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง
คุณทราบว่าความศรัทธาของผมตั้งอยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์
และพระคัมภีร์ที่ผมศรัทธานี้สอนว่าพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก
และนี่เป็นความจริงที่ได้มีการเขียนไว้ในหลายตอนตลอดทั้งเล่ม ในพระคัมภีร์”

*2

อาหมัดได้ยืนดั่งนั้นก็ยังคงยืนกรานว่า
“แต่พระผู้เป็นเจ้าของฉันไม่สามารถเป็นได้ทั้งหนึ่งและสามในเวลาเดียวกัน”
จากนั้นอาหมัดก็เริ่มยกนิ้วขึ้นสามนิ้วอีกครั้งพร้อมกับกล่าวว่า
“หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสามไม่ใช่เป็นหนึ่ง”
ฮัมดี “คุณเป็นอาหมัดกี่คนละ...คุณเป็นหนึ่งในสอง”
อาหมัด “แน่นอนต้องเป็นหนึ่งซี”
ฮัมดี “พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงสร้างคุณด้วยร่างกายและจิตวิญญาณ นี่เป็นตัวคุณใช่ไหมอาหมัด”
อาหมัด “ใช่”
ฮัมดี “แล้วจิตวิญญาณของคุณล่ะ นั่นก็เป็นอาหมัดด้วยใช่ไหม”
อาหมัด “อืมใช่” (อาหมัดตอบพร้อมกับไตรตรงคำพูดของฮัมดี)

บทเรียนที่ 7

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก

ฮัมดี

“เพราะเหตุใดจึงเป็นไปได้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นสามในหนึ่ง ในเมื่อพระองค์ทรงสร้างเราเป็นสองในหนึ่งได้” ฮัมดีหยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่า

เราอาจกล่าวได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นหนึ่งนั้น แม้ว่ามนุษย์เราจะเข้าใจยาก แต่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองในสถานะเป็นพระบิดา เป็นพระบุตร และเป็นพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าของ อาหมัด ลองคิดว่า... หนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งเป็นเท่าไร”

*3

อาหมัดตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “หนึ่ง...แต่อีซาบุตรซีดัมรียัม เป็นเพียงมนุษย์เท่านั้น และไม่ใช่เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าของ” อาหมัดเหลือบมองฮัมดีพร้อมกับถามว่า “คุณเชื่อว่า อัล-มะซีฮิ เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าของหรือ”

ฮัมดี “คุณคิดว่าความเชื่อของผมเกี่ยวกับ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าของเป็นอย่างไรบ้าง”

อาหมัด “ผมไม่แน่ใจนัก

แต่สมมุติว่าคุณเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์ทางกายกับซีดัมรียัมหญิงพรหมจรรย์ และทั้งสองก็มีบุตรด้วยกัน”

ฮัมดีได้ฟังดังนั้นก็อุทานออกมาว่า “โอ้...ขอพระผู้เป็นเจ้าของยกโทษด้วยเถิด

นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเชื่ออย่างแน่นอน และผมมั่นใจว่า ไม่มีผู้ศรัทธาใน อัล-มะซีฮิ คนใดเชื่ออย่างนี้หรอก”

อาหมัด “แล้วคุณเชื่ออย่างไรละ”

ฮัมดี “ผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าของทรงเป็นอมตะ พระองค์ทรงอยู่ก่อนที่จะสร้างสิ่งใด ๆ

เมื่อคัมภีร์อินญิลอธิบายเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮิ

แล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นที่การกำเนิดในโลกมนุษย์แต่เริ่มต้นที่ความเป็นนิรันดร์

โดยก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าของทรงสร้างโลกนั้น ข้อความในคัมภีร์อินญิลมีความหมายดังนี้

ในปฐมกาลที่เรียกกันว่าพระคำของพระผู้เป็นเจ้าของดำรงอยู่แล้ว

พระคำนั้นสถิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของ โดยที่พระผู้เป็นเจ้าของทรงเป็นอย่างไร

พระคำของพระผู้เป็นเจ้าของก็เป็นอย่างนั้น

บทเรียนที่ 7

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา

โดยพระคํานั้นและแหล่งของชีวิตทั้งสิ้นมาจากพระคำของพระผู้เป็นเจ้าของ

“อาหมัด...พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงสร้างโลกโดยผ่านทางพระคำของพระองค์ใช่ไหม” ฮัมดีถาม

อาหมัด “ใช่ ถูกต้อง พระองค์ทรงตรัสแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น”

ฮัมดี “ดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงสร้างโลกโดยผ่านทางพระคำของพระองค์

และพระคำซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าของนั้น เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์

และพระคํานั้นเต็มไปด้วยฤทธานุภาพแห่งการสร้างและคุณลักษณะทั้งสิ้นของพระองค์

เหตุฉะนั้นพระคำของพระผู้เป็นเจ้าของจึงมีชีวิต และที่ใดก็ตามที่พระคำมีอยู่

พระผู้เป็นเจ้าของก็จะทรงสร้างทุกสิ่งที่มีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันผ่านทางพระคํานั้น”

อาหมัด “ใช่...ผมเห็นด้วยกับประเด็นนี้ แต่มีอะไรที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างถ่องแท้ว่า

โดยที่พระผู้เป็นเจ้าของทรงเป็นอย่างไร พระคำของพระผู้เป็นเจ้าของก็เป็นเช่นนั้น หมายถึงอะไร”

ฮัมดี “ถ้าผมจะต้องไปเป็นพยานในศาล

คุณจะไม่สามารถแยกผมออกจากคำให้การของผมได้เลย

เพราะคำให้การของผมก็ว่าความแทนผมและเป็นส่วนหนึ่งของผม

เมื่อเรานั่งอยู่ที่นี้และพูดคุยกันคำพูดของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา

ดังนั้นคำพูดของเราจึงเป็นตัวแทนของเรา

เมื่อพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงสร้างจักรวาลพระคำของพระองค์ก็เป็นหนึ่งอยู่กับพระองค์

เราไม่สามารถที่จะแยกพระองค์ออกจากพระคำของพระองค์ได้

พระคำซึ่งเป็นความอมตะของพระผู้เป็นเจ้าของและเป็นหนึ่งอยู่กับพระองค์ประกอบด้วยคุณลักษณะ

ทั้งสิ้นของพระองค์” ได้ถูกเปิดเผยแล้วในอีซาบุตรซิดีมีรยัม

ตามข้อความในคัมภีร์อันญีลที่มีความหมายดังนี้ ที่เรียกกันว่า

พระคำของพระผู้เป็นเจ้าของได้บังเกิดเป็นมนุษย์ ท่านได้เปิดเผยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าของ

และความจริงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าของอย่างบริบูรณ์”

บทเรียนที่ 7 พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก

ฮัมดี “ทุกๆ

สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองรวมถึงคุณลักษณะทั้งสิ้นของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยแล้วใน อัล-มะซีฮิ พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงบริสุทธิ์เมื่อมนุษย์เห็นว่า อัล-มะซีฮิ

มีความบริสุทธิ์อย่างไร พวกเขาก็เห็นความบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าของผู้ด้วยเช่นกัน

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นความรักเมื่อเขาเห็นว่า อัล-มะซีฮิ รักเขาอย่างไร

เขาก็เห็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าของผู้ พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างได้

พระองค์ทรงมีศักยภาพสูงสุด เมื่อมนุษย์เห็นว่า อัล-มะซีฮิ สามารถเดินบนน้ำได้

ตรัสกับพายุได้ ทำให้ลมและคลื่นสงบลงได้ เนมิตขนมบึงได้ รักษาคนตาบอดได้

และเรียกคนที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนมาได้

พวกเขาได้เห็นฤทธาณภาพและพระสิริของพระผู้เป็นเจ้าของผู้ปรากฏอยู่ใน อัล-มะซีฮิ”

*4

อาหมัด

“แต่ทำไมพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งจึงได้จำกัดพระองค์เองมาเป็นมนุษย์

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงลี้มจักรวาลเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใน อัล-มะซีฮิ อย่างนั้นหรือ”

ฮัมดี “อาหมัด สมมุติว่าเราอยู่ที่มหาสมุทรกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง

แล้วเราก็กดแก้วน้ำใบหนึ่งลงในมหาสมุทรแห่งนั้นเติมน้ำให้เต็มแก้ว

ถ้าเราวิเคราะห์ดูน้ำเราก็จะพบว่ามันก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรอย่างแน่นอน

เหตุฉะนั้นก็เหมือนกับ อัล-มะซีฮิ ที่ว่า

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นอมตะพระองค์ก็ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง

ในขณะที่เดียวกันพระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองใน อัล-มะซีฮิ

ด้วยคุณลักษณะและฤทธิ์อำนาจเดียวกัน

แต่พระผู้เป็นเจ้าของผู้ไม่ได้ถูกจำกัดเนื่องจากพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองใน อัล-มะซีฮิ

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ยังคงดำรงอยู่เป็นนิตย์”

อาหมัด “แต่พระผู้เป็นเจ้าของผู้ไม่สามารถเปิดเผยพระองค์เองในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

ฮัมดี “เราจะจำกัดพระผู้เป็นเจ้าของผู้ได้อย่างไรละ

เราจะพูดได้อย่างไรว่าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีความสามารถทำได้ทุกสิ่งแล้วหรือ”

บทเรียนที่ 7

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก

อาหมัด “ใช่...พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง แต่ผมไม่เชื่อว่า

พระผู้เป็นเจ้าของจะสามารถเปิดเผยพระองค์เองในมนุษย์ได้”

ฮัมดี “อิม...ผมว่าก็ตั้นะที่เราเห็นพ้องต้องกันว่า

เรื่องที่เราคุยกันนี่เป็นการยากที่เราจะเข้าใจและยอมรับได้ แต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าของแล้ว

พระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระองค์

เอาล่ะถ้ามีใครคนหนึ่งบอกคุณว่าพระผู้เป็นเจ้าของเปิดเผยพระองค์เองในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟและ
ตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นตอนมีมุซา ถ้าคุณไม่ทราบเรื่องราวนั้นจริงๆคุณจะถูกว่าอย่างไร”

อาหมัดครุ่นคิดอยู่สักครู่หนึ่งและยิ้มให้ตัวเองเมื่อเขาได้พิจารณาว่า

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับพระผู้เป็นเจ้าของ

ในการเปิดเผยพระองค์เองในมนุษย์มากกว่าที่จะเปิดเผยในพุ่มไม้

*5

ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “อาหมัด คุณคิดดูดีๆนะ ตามที่คุณเชื่อแล้วนั้นว่า

ใครคือผู้ที่ได้รับการเรียกขานว่า ถ้อยคำของพระองค์ และจิตวิญญาณจากพระองค์

ซึ่งแม้แต่จิตวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าของก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้เป็นเจ้าของ เราทราบดีว่า

พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าของได้เสด็จมาอยู่เหนือซีตีมัรยัมหญิงพรหมจรรย์และซีตีมัรยัมก็เริ่มต้
งครรภ์ และให้กำเนิด อัล-มะซีฮู ตามความหมายของข้อความในคัมภีร์อันญิลดังนี้

เมื่อมลาอิกะฮฺบรออฮ์กล่าวแก่ซีตีมัรยัมว่า

พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าของจะเสด็จลงมาบนท่าน และเดชานูภาพของพระองค์จะอยู่กับท่าน

เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าของ”

ฮัมดี “คำถามก็คือว่า ใครที่สามารถมาบังเกิดในโลกนี้ได้ด้วยวิธีทางนี้

อาหมัดถ้าคุณเป็นแพทย์ในช่วงเวลาที่ อัล-มะซีฮู มากำเนิด

และนี่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเขียนใบเกิดของ อัล-มะซีฮู คุณจะเขียนว่าอย่างไร

และจะเขียนว่าเด็กที่เกิดมานี้ชื่ออะไร”

บทเรียนที่ 7

พระเจ้าเป็นผู้ทรงเป็นเอก

อาหมัด “ผมคิดว่าผมคงเขียนว่า ‘อิซาบุตรมัรยัม’”

ฮัมดี “แล้วชื่อของแม่ล่ะ”

อาหมัด “อืม...ก็จะเขียนว่า ‘มัรยัมหญิงพรหมจรรย์’”

ฮัมดียิ้มและกล่าวว่า “แล้วชื่อของพ่อล่ะ”

อาหมัดตอบด้วยรอยยิ้มเช่นกันว่า “อัล-มะซีฮู ไม่มีพ่อ”

ฮัมดี “แน่นอน...เราสามารถปล่อยประเด็นนั้นไว้ก่อน เนื่องจาก อัล-มะซีฮู

ไม่มีพ่อในทางโลกหรืออาจจะถามตัวเราเองก็ได้ว่า ‘อัล-มะซีฮู มาจากไหน

อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่เรียกกันว่า ถ้อยคำของพระองค์ และจิตวิญญาณจากพระองค์

และผู้ที่ยิ่งมาจากสวรรค์นั้นเป็นใคร’ อัล-มะซีฮู เองได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า

‘...เพราะอาหารที่พระเจ้าประทานให้ นั่นคือ

ท่านผู้ลงมาจากสวรรค์เพื่อประทานชีวิตให้มวลมนุษย์...เราเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต

คนที่มาหาเราจะไม่หิวอีกเลย หังผู้ที่เชื่อถือเราจะไม่กระหายอีกด้วย’

‘เราเป็นอาหารที่มีชีวิตในตัวเอง ซึ่งมาจากสวรรค์ ถ้าใครกินอาหารนี้ เขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

อาหารที่เราให้ก็เป็นเนื้อหนังของเราเอง ซึ่งเราให้เพื่อมนุษย์ทั้งปวงจะมีชีวิตอยู่’”

*6

ฮัมดี “อาหมัด อัล-มะซีฮู

ลงมาบังเกิดก็เพื่อที่จะมอบเลือดเนื้อของท่านเพื่อเสียสละในการไถ่บาปแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย

ผู้ที่มีส่วนในอาหารทั่วไปก็ได้รับชีวิตฝ่ายกาย

แต่ผู้ที่มีส่วนในอาหารของพระเจ้าเป็นผู้ที่มาจากสวรรค์นั้น

ก็ได้รับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจใน อัล-มะซีฮู และมีส่วนใน

อัล-มะซีฮู ก็ได้รับชีวิตที่สามารถกล่าวได้ว่า

ในห้วงลึกของจิตใจเขาจะประสบกับความอิมใจในองค์พระเจ้า

ซึ่งสิ่งนี้ผมมีประสบการณ์ด้วยตัวของผมเอง อัล-มะซีฮู

เปรียบเสมือนของประทานจากพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบให้แก่คุณนะอาหมัด”

บทเรียนที่ 7

พระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเป็นเอก

อาหมัดตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า “ผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมในเรื่องนั้น
ผมมีความคิดหลายอย่างที่รุ่มร่า และวนเวียนอยู่ในหัวผม ในขณะที่ผมตระหนักดีว่า
ผมเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอน
ผมกำลังเริ่มทำความเข้าใจอย่างช้าๆในความเชื่อของคุณเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเที่ยงแท้
เพียงองค์เดียว และเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองใน อัล-มะซีฮ
ฮัมดี..คุณรู้ไหมว่าผมรัก อัล-มะซีฮ สุดจิตสุดใจของผม
แต่ผมยังมีคำถามอีกมากมายที่ต้องการคำตอบ
และเราก็สามารถคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งในคราวหน้านะ”
ฮัมดี “ได้เลย ผมจะตั้งหน้าตั้งตารอเวลานั้นเลยล่ะ”

บทเรียนที่ 8
พระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์

*1

อาหมัด “ผมครุ่นคิดอยู่ทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันครั้งสุดท้าย
เริ่มแรกเลยนะคุณบอกว่า ท่านอีซาบุตรซีดัมร์ยัมเป็นมนุษย์
จากนั้นคุณก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองในท่านอีซา
ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วท่านอีซาเป็นใคร และเพราะเหตุใดคุณจึงบอกอีกว่า อัล-มะซีฮ์
เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ในเมื่อ อัล-มะซีฮ์ ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าเป็นบุตรซีดัมร์ยัมเท่านั้น”
ฮัมดีเริ่มอธิบาย “อาหมัด
คำตอบของคำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตนิรันดร์กับพระผู้เป็นเจ้าได้ ที่นี่ ขณะนี้
และตลอดไป เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์เราจะดีเสมอกับพระผู้เป็นเจ้า แต่ในพระคัมภีร์สอนว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองในมนุษย์ผู้หนึ่ง
ไม่ใช่มนุษย์เปลี่ยนสถานะกลายเป็นพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเราทั้งสองต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า อัล-
มะซีฮ์ ได้มากำเนิดเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ตามคำกล่าวของบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งได้บันทึกไว้ว่า อัล-มะซีฮ์ เป็นเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมและนบีดาวูด
และเป็นบุตรของซีดัมร์ยัม แต่ในคำกล่าวต่างๆนี้ที่มีขึ้นมานานก่อนที่ อัล-มะซีฮ์ จะมา
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสให้รู้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะเสด็จมาในทาง อัล-มะซีฮ์”
อาหมัด “คุณหมายความว่าบรรดานบีทั้งหลายในยุคก่อน อัล-มะซีฮ์
นั้นได้กล่าวไว้แล้วเกี่ยวกับการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองใน อัล-มะซีฮ์ ใช่ไหม”
ฮัมดี “สาระสำคัญหลัก ๆ ที่สอดคล้องกันในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มคือ อัล-มะซีฮ์
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เราประหลาดใจเลยว่า พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ
อัล-มะซีฮ์ โดยผ่านทางบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้า”

บทเรียนที่ 8
พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าและมนุษย์

อาหมัด “พิสูจนให้ผมเห็นซิ ผมสนใจมากเลยละ”

ฮัมดีนั้งคิดอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะตอบว่า “ในช่วงเจ็ดร้อยปีก่อนคริสตกาลนั้น พระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยต่อผู้เผยแผ่พระวาจาชื่อมีคาห์ว่า อัล-มะซีฮู จะมากำเนิดในเมืองช็อบัยติละฮัม และพระองค์ยังได้ทรงเปิดเผยว่า ผู้ที่มาบังเกิดนี้ได้ดำรงอยู่นานแล้วก่อนที่จะมาบังเกิด ตามข้อพระคัมภีร์ดังนี้ ‘โอ เบธเลเฮม (บัยติละฮัม) เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล (อิสรออิล) ตั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล’

และ อัล-มะซีฮู ก็ได้กำเนิดในเมืองบัยติละฮัม ตามความหมายของข้อความในคัมภีร์อินญีลดังนี้ ยูสุฟและคูหมันคือซีตีมร์ยัมได้ไปจากเมืองนาซาเรธแคว้นกาลิลีสูเมืองบัยติละฮัม ในแคว้นยูเดียอันเป็นเมืองที่นบิตาวูดกำเนิด ที่ต้องไปที่นั่นก็เพราะยูสุฟเป็นเชื้อสายของนบิตาวูดเขาไปลงทะเลเบียนกับซีตีมร์ยัม ขณะนั้นซีตีมร์ยัมกำลังตั้งครรภ์ แล้วในระหว่างที่เขาทั้งสองอยู่ในเมืองบัยติละฮัมก็ถึงกำหนดเวลาที่ซีตีมร์ยัมจะคลอดบุตร ซีตีมร์ยัมก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี”

*3

ฮัมดี “ตามคำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจาชื่อมีคาห์ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ที่ว่า ผู้ที่จะมาบังเกิดในโลกนี้ดำรงอยู่นานแล้วก่อนที่จะมาบังเกิด คำถามก็คือว่าผู้นี้เป็นใครละ ในคัมภีร์อินญีล อัล-มะซีฮู

เองเคยตรัสกับชาวยิวบางคนในกรุงเยรูซาเล็มที่ยังแคลงใจเกี่ยวกับท่านว่า นบิอิบรอฮีมบรรพบุรุษของพวกเขาชื่นชมยินดีที่ได้เห็นวันของ อัล-มะซีฮู แล้ว พวกยิวก็แย้งขึ้นว่า อัล-มะซีฮู อายุยังไม่ถึงห้าสิบปีเห็นนบิอิบรอฮีมได้อย่างไร อัล-มะซีฮู จึงตอบพวกเขาว่าท่านดำรงอยู่ก่อนนบิอิบรอฮีมเกิด”

บทเรียนที่ 8
พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของและมนุษย์

ฮัมดีอธิบายต่อไป เราทราบดีว่านบีอิบรอฮีมมีชีวิตอยู่ในช่วงสองพันปีก่อนคริสตกาล”

อาหมัด “อีม...อัล-มะซีฮฺ เองอ้างว่าท่านดำรงอยู่ก่อนที่ท่านจะมาบังเกิด

แต่หลักฐานชั้นใดในคำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจาที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของที่จะทรงเปิดเผยพระองค์เองใน อัล-มะซีฮฺ”

*4

ฮัมดี “สิ่งนี้ได้เขียนไว้หลายตอนในพระคัมภีร์”

มีผู้เผยแผ่พระวาจาชื่ออะฮะยาได้พูดถึงผู้หนึ่งที่จะมาจากดินแดนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นที่ที่อิชบาตฺรซีดีมัยม์เจริญวีย

และท่านนี้จะสร้างอาณาจักรนรันดร์ซึ่งจะมีสันติสุขของพระเจ้า

นอกจากนี้ท่านจะเป็นบุตรของนบีดาวูดและจะครองอาณาจักรดังกล่าวชั่วนิจนรันดร์

ผู้เผยแผ่พระวาจาอะฮะยาได้กล่าวถึงลักษณะของ อัล-มะซีฮฺ ในชื่อที่แตกต่างกันดังนี้ว่า

‘ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา

มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่ป่าของท่าน

และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามห้ศจรรยฺ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานรันดร์

องค์สันติราช” เพื่อการปกครองของท่าน จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น

และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของดาวูด (ดาวูด) และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์

องค์ที่จะสถาปนาไว้ และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

ฮัมดี “เราทราบดีว่า นามต่างๆที่พระเจ้าผู้ทรงประทานแก่ผู้ใดก็เป็นลักษณะของผู้นั้น

ดังนั้นผมอยากถามคุณว่า ผู้ที่ผู้เผยแผ่พระวาจาอะฮะยากล่าวถึงนั้นคือใครหรือ

คือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ที่ปรึกษามห้ศจรรยฺ พระเจ้ามหิทธิฤทธิ์ พระบิดานรันดร์ และองค์สันติราช”

บทเรียนที่ 8
พระผู้เป็นเจ้าของและมนุษย์

อาหมัด “เรื่องของ อัล-มะซีฮ

ที่พวกผู้เผยแผ่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าของได้กล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะมาบังเกิดนั้นกำลังทำให้ผม
เข้าใจมากขึ้น

แต่อาจกล่าวได้ใหม่ว่าพระผู้เป็นเจ้าของจะเสด็จมาในโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นเอง”

ฮัมดี “นบีเยหยาห์มีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับ อัล-มะซีฮ

พระผู้เป็นเจ้าของทรงส่งนบีเยหยาห์มาเพื่อเตรียมทางให้กับ อัล-มะซีฮ

ดังนั้นมนุษย์จะกลับใจเลิกทำบาปและเริ่มศรัทธาใน อัล-มะซีฮ

เมื่อมีคนมาถามนบีเยหยาห์ว่าท่านเป็นใคร ทำไมพระผู้เป็นเจ้าของจึงทรงส่งท่านมา

ท่านก็ได้ตอบตามคำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจาเยหยาห์ว่า ‘เสียงหนึ่งร้องว่า

จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร

จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น

ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลง ที่ลุ่มๆดอนๆจะให้เสมอ และที่สูงๆต่ำๆให้เป็นที่ราบ

และจะเผยพระสิริของพระเจ้าและมนุษย์ทั้งสิ้นจะให้เห็นด้วยกัน”

ฮัมดี “ คำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจาเยหยาห์นั้นราวกับว่า

เป็นการเสด็จมาเยือนของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง

ประชาชนได้พากันสร้างทางใหม่ให้ตรงไปกว้างใหญ่ไพศาลสำหรับกษัตริย์นั้น

แต่ผมอยากถามคุณว่า ใครคือกษัตริย์ผู้มาเยือนนั้นล่ะอาหมัด”

อาหมัด “ ตามคำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจา ผู้นั้นก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าของ”

ฮัมดี “ เราจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเราอ่านต่อไปในตอนเดียวกันที่มีเขียนไว้

‘โอ้เยรูซาเล็มเอ๋ย ผู้นำชาวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกำลัง จงเปล่งเสียงเถิดอย่ากลัวเลย

จงกล่าวแก่หัวเมืองแห่งยูดาห์ว่า ดูเถิด นี่คือนครเจ้าของเจ้า ดูเถิด

พระเจ้าเสด็จมาด้วยอำนาจภาพและพระกร

บทเรียนที่ 8
พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าและมนุษย์

ของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์ ดุเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และคำตอบแทนของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยง พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรง และทรงคอยๆนำบรรดาแกะที่มีลูกอ่อนไป”

ฮัมดี “อัล-มะซีฮู ได้มาเป็นผู้เลี้ยงแกะสำหรับผู้ที่ยศรธาใน อัล-มะซีฮู

ตามที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อินญีลว่า ‘เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี

ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นยอมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ’

ผู้ที่จะมาเป็นผู้เลี้ยงแกะตามคำกล่าวของผู้เผยแผ่พระวาจาอะฮะยานี้ เป็นใครกันละ আহมัด”

อาหมัด “ผมต้องยอมรับเลยว่า คำกล่าวนี้ได้บังชี้ถึงองค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้า”

(เวลานี้อาหมัดรู้สึกว้าคำกล่าวทำให้จิตใจของเขาหวั่นไหว)

ฮัมดีกล่าวต่อ “ก็อย่างที่คุณเข้าใจว่า คำกล่าวของบรรดาผู้เผยแผ่พระวาจาเกี่ยวกับ อัล-มะซีฮู

ทั้งหมดนี้ ซึ่งได้ถูกทำให้สำเร็จในอีซาบุตรซีตีมัรยัม”

อาหมัด “ผมรักและเคารพยิ่งต่ออีซาบุตรซีตีมัรยัม

แต่ในขณะนี้ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ว่า อัล-มะซีฮู เป็นใคร

และเพราะเหตุใด อัล-มะซีฮู จึงมากำเนิดในโลกนี้

ผมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่คุณทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมาก

ในการอธิบายให้ผมทราบ”

ฮัมดีกล่าวอย่างจริงจังว่า “อาหมัด ด้วยความเชื่อและความไว้วางใจใน อัล-มะซีฮู

พระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงยกโทษบาปให้เราทั้งสิ้นและทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา อัล-มะซีฮู

ซึ่งพิชิตความตายและได้กระทำให้คนที่ตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาใหม่ตรัสไว้ตั้งแต่วันที่

บทเรียนที่ 8
พระผู้เป็นเจ้าของและมนุษย์

'เราเป็นผู้ให้เป็นผู้ขึ้นมาจากตายและให้ชีวิต คนที่ไว้วางใจเราจะกลับมีชีวิตอีก
แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตาม ผู้ที่มีชีวิตและไว้วางใจเราจะไม่มีวันตาย'

*5

ฮัมดี "อาหมัด

คุณต้องการที่จะรับของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าของด้วยความเชื่อและความไว้วางใจใน อัล-มะซีฮู
ใหม่"

อาหมัดตอบด้วยน้ำตาคลอว่า "ครับ...ผมรู้สึกที่ อัล-มะซีฮู กำลังยื่นเคาะประตูใจผมอยู่
แต่...ผมจะรับของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าของได้อย่างไรละ"

ฮัมดี "ไม่ยากเลย คุณดูอาฮ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของด้วยคำพูดของตัวเอง

สารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นต่อพระองค์ พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเรา

ให้คุณได้รับการอภัยบาปโดยผ่านทางกุรบานของ อัล-มะซีฮู

ให้คุณดูอาฮ์ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าของได้ทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์
และได้ทรงช่วยคุณในการติดตาม อัล-มะซีฮู ให้คุณดูอาฮ์ทั้งหมดนี้ในนามของ อัล-มะซีฮู เมื่อ
อัล-มะซีฮู พลีชีพบนไม้กางเขน อัล-

มะซีฮู ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระผู้เป็นเจ้าของ เมื่อคุณรับ อัล-มะซีฮู ด้วยทางนี้
สิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ ซึ่งเป็นดังของขวัญที่พระผู้เป็นเจ้าของได้ประทานให้แก่คุณ
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นด้วยความศรัทธา และพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่า คุณได้เกิดใหม่แล้ว
คุณได้รับชีวิตใหม่จากพระผู้เป็นเจ้าของ และมีความสัมพันธ์ใหม่กับพระผู้เป็นเจ้าของโดยผ่านทาง อัล-

มะซีฮู
ดังนั้นในความสัมพันธ์ใหม่นี้พระผู้เป็นเจ้าของจะเป็นเสมือนพระบิดาของคุณและคุณคือบุตรของพระ
องค์ ตามความหมายของข้อความในคัมภีร์อันญิลดังนี้ บรรดาผู้ที่ต้อนรับ อัล-มะซีฮู
ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในท่านพระผู้เป็นเจ้าของก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระองค์"

บทเรียนที่ 8
พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและมนุษย์

*6

หลังจากเขาทั้งสองขออภัยและขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าแล้ว
ฮัมดีกล่าวต่อไปด้วยรอยยิ้มว่า “เอาละ โดยผ่านทาง อัล-มะซีฮ
เราเป็นพี่น้องกันในครอบครัวใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าแล้ว ยินดีต้อนรับนะ”
อาหมัดกล่าวด้วยความชื่นชมยินดีว่า “ผมจะขอบคุณคุณอย่างไรดีนะ”
ฮัมดี “ขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าซี และทำอย่างนี้ทุกๆวัน สร้างสัมพันธ์กับผู้ที่ติดตาม อัล-
มะซีฮ เหมือนกับคุณ ถึงตอนนี้คุณสามารถที่จะดูอาร์ทตามความหมายคำสอนของ อัล-มะซีฮ
ในขณะที่ท่านได้สอนพวกสาวกของท่านดังนี้
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอให้พระนามของพระองค์จงเป็นที่เคารพนับถือ
ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ทั่วโลกนี้เกิด
ขอให้ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เหมือนดังที่เป็นอยู่ในสวรรค์
โปรดประทานอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดยกโทษบาปให้ข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้ายกโทษให้ผู้อื่น
และโปรดอย่าให้มารมาผจญแต่ขอทรงช่วยให้พ้นความชั่วร้ายเกิด”